



# ด่วนที่สุด

ที่ สผ ๐๐๒๑/๑๓๐๑๓



สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถของอาคารรัฐสภา (เพิ่มเติม) บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา ตามแนວถนน  
สามเสน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๔๐ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถของอาคารรัฐสภา (เพิ่มเติม) บริเวณด้านหน้าอาคาร  
รัฐสภา ตามแนວถนนสามเสน และเอกสารประกอบ

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเสนอเรื่อง คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถของ  
อาคารรัฐสภา (เพิ่มเติม) บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา ตามแนວถนนสามเสน มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา  
โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีได้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม  
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

## ๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ เห็นชอบ  
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ  
โดยตามปฏิทินฯ กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณที่มีรายการก่อหนี้ผูกพัน  
ข้ามปีงบประมาณ วงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไปให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติระหว่างเดือน  
ตุลาคม ๒๕๖๗ - วันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ ก่อนที่จะมีการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อ  
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องนำเรื่อง คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ  
ของอาคารรัฐสภา (เพิ่มเติม) บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา ตามแนວถนนสามเสน เสนอต่อคณะรัฐมนตรี  
ตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

/ ๒. ความเร่งด่วน...

## ๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ เห็นชอบการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยตามปฏิทินฯ กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณที่มีรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ วงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไปให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - วันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ ก่อนที่จะมีการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ ประกอบกับเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การจัดทำงบประมาณ มาตรา ๒๖ ได้บัญญัติว่า “ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณจะต้องมีการก่อนนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป ให้หน่วยรับงบประมาณเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะมีการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อผู้อำนวยการ” ดังนั้น สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจึงต้องยื่นคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถของอาคารรัฐสภา (เพิ่มเติม) บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา ตามแนวกถนนสามเสน ต่อคณะรัฐมนตรีภายในระยะเวลาที่ปฏิทินงบประมาณกำหนด

## ๓. สารสำคัญและข้อเท็จจริง

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถของอาคารรัฐสภา (เพิ่มเติม) บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา ตามแนวกถนนสามเสน งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๕๙๓,๒๗๓,๙๖๓ บาท (สี่พันห้าร้อยเก้าสิบสามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี โดยเสนอขอผูกพันงบประมาณข้ามปีตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๑ จำแนกเป็น

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขอตั้งงบประมาณ	จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ผูกพันงบประมาณ	จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ ผูกพันงบประมาณ	จำนวน ๑,๕๙๓,๒๗๓,๙๖๓ บาท

โดยมีเหตุผลความจำเป็นเนื่องจากอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เป็นสถานที่สำคัญของประเทศไทย เป็นสถานที่ในการดำเนินการด้านนิติบัญญัติ เป็นที่ตั้งของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ตลอดจนที่ตั้งของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่มีหน้าที่สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติของไทยให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารของรัฐที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการขับเคลื่อนกระบวนการทางนิติบัญญัติของประเทศไทยในภารกิจด้านการประชุมรัฐสภา การประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา การประชุมกรรมาธิการต่าง ๆ เป็นสถานที่รองรับการประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นสถานที่รองรับแขกของประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร อาคันตุกะจากต่างประเทศ เป็นที่รับเรื่องราวสำหรับผู้มาติดต่อราชการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนเป็นที่รองรับพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขของปวงชนชาวไทยในงานรัฐพิธีและพิธีการสำคัญต่าง ๆ โดยปัจจุบันอาคารรัฐสภาแห่งใหม่มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๒๔,๐๐๐ ตารางเมตร และมีช่องจอดรถยนต์รวมทั้งสิ้น ๑,๙๓๕ ช่องจอด เมื่อกำนวณสัดส่วนพื้นที่

จอตกรณต์กับพื้นที่อาคารรวมแล้วพบว่า ช่องจอตกรณต์ยังมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกปลอดภัยแก่บุคคลในวงงานรัฐสภา ข้าราชการ และประชาชนผู้มาติดต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่มีการประชุมของรัฐสภาที่มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาติดต่อราชการเป็นจำนวนมาก ซึ่งประมาณการผู้มาปฏิบัติหน้าที่ ข้าราชการ และประชาชนผู้มาติดต่อ ณ อาคารรัฐสภามีจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ คนต่อวัน โดยประมาณ ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การอำนวยความสะดวก และการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่อาคารรัฐสภาได้อย่างเหมาะสม สามารถอำนวยความสะดวกสูงสุดให้เกิดแก่ประชาชน รวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์องค์การในฐานะอาคารราชการของสถาบันนิติบัญญัติ การแก้ไขปัญหาที่จอตกรณต์ไม่เพียงพอที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล นับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง จึงควรดำเนินการแก้ไขปัญหาที่จอตกรณต์ไม่เพียงพอในพื้นที่อาคารรัฐสภา โดยก่อสร้างอาคารจอตกรณต์ใต้ดินของรัฐสภา (เพิ่มเติม) บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา ตามแนวนอนสามเสน ที่ตรงตามความจำเป็นด้านจำนวนและความต้องการใช้พื้นที่ของรัฐสภา รวมทั้งสอดคล้องถูกต้องตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

#### **๔. ประโยชน์และผลกระทบ**

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้อาคารจอตกรณต์ใต้ดินของรัฐสภา (เพิ่มเติม) บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา ตามแนวนอนสามเสน ที่ตรงตามความจำเป็นด้านจำนวนและความต้องการใช้พื้นที่ของรัฐสภา ในการแก้ไขปัญหาที่จอตกรณต์ไม่เพียงพอในพื้นที่อาคารรัฐสภา สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารจอตกรณต์ใหม่ให้ใช้งานได้แล้วเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสง่างาม โดยคงสภาพภูมิทัศน์ พื้นที่สีเขียว และลักษณะการใช้งานของพื้นที่ให้มีความสวยงาม สอดคล้อง ถูกต้องตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

#### **๕. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา หรือการสูญเสียรายได้**

“ไม่มี”

#### **๖. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**

“ไม่มี”

#### **๗. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง**

๑. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การจัดทำงบประมาณ มาตรา ๒๖ ได้บัญญัติว่า “ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป ให้หน่วยรับงบประมาณเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะมีการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อผู้อำนวยการ”

๒. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ เห็นชอบการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ โดยตามปฏิทินฯ กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณที่มีรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ วงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - วันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ ก่อนที่จะมีการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

**๘. ข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐ**

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จึงขอเสนอเรื่อง ค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถของอาคารรัฐสภา (เพิ่มเติม) บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา ตามแนวนอนสามเสน เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๔,๕๙๓,๒๗๓,๙๖๓ บาท (สี่พันห้าร้อยเก้าสิบสามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



ว่าที่ร้อยตำรวจตรี

(อาพิชิต์ สุขะนันท์)

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักนโยบายและแผน

โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๓๘๑ (สุรเชษฐ)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@parliament.go.th